



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 328

ngày 14 tháng 10 năm 2001

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Khổ Hạnh

*Khổ hạnh lập thành ý chí quen
Bình tâm học hỏi chẳng thiếu men
Trời ban có sẵn hồng quang chiếu
Chất phát tâm tu sáng sáng đèn*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 12/08/01 đến 18/08/01

Copyright 2001 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Chủ trương giết hại nhau có lợi ích gì không?
- 2) Tu thì phải tu làm sao mới đúng?
- 3) Duyên đạo tình đời là sao?
- 4) Việc làm của nhơn dân do đâu mà có?
- 5) Mười điều tâm niệm có hữu ích gì cho hành giả?
- 6) Đại hội có hữu ích gì không?
- 7) Thiên cơ biến chuyển quá mạnh thì phải làm sao?

<p>1) Atlantic city, 12-08-2001 2 : 00 AM <i>Hỏi : Chủ trương giết hại nhau có lợi ích gì không?</i> Đáp : Thừa chủ trương giết hại lẫn nhau không có lợi ích gì cả, chẳng theo luật nhân quả thì phải tự gánh chịu thôi</p> <p>Kệ : <i>Thù hận bất công chẳng ích gì Trầm luân khổ cảnh khó tìm truy Điều lành không có nan nan tiến Chất phát sửa mình tự giải phiền</i></p>	<p>2) Atlantic city, 13-08-2001 1 : 30 AM <i>Hỏi : Tu thì phải tu làm sao mới đúng?</i> Đáp : Thừa tu thì phải tu tinh tấn và thực hành cho đúng pháp thì mới phát triển</p> <p>Kệ : <i>Thực hành chất phát mới thật tu Phát triển tâm linh tự giải mù Mê loạn không còn tăng loạn động Bình tâm tu tiến vĩa hồn du</i></p>
<p>3) Atlantic city, 14-08-2001 1 : 35 AM <i>Hỏi : Duyên đạo tình đời là sao?</i> Đáp : Thừa duyên đạo tình đời là tùy duyên ngộ, gặp nhau trong bất ngờ</p> <p>Kệ : <i>Duyên lành tái ngộ tâm lưu luyến Thực hiện trùng tu tự giải phiền Quyển luyến tình đời không đạt được Thành tâm tu luyện tự mình yên</i></p>	<p>4) Atlantic city, 15-08-2001 4 : 20 AM <i>Hỏi : Việc làm của nhơn dân do đâu mà có?</i> Đáp : Thừa việc làm của nhân dân do người dân sáng tác</p> <p>Kệ : <i>Qui hội nhơn quần thành sáng tác Cùng chung xây dựng lại phân bàn Cổ kim chung hội qui đường lối Sửa chữa tạo thành trí phát quang</i></p>
<p>5) Atlantic city, 16-08-2001 5 : 40 AM <i>Hỏi : Mười điều tâm niệm có hữu ích gì cho hành giả?</i> Đáp : Thừa mười điều tâm đạo rất hữu ích cho hành giả là dứt khoát tu tiến</p> <p>Kệ : <i>Thực hành chất phát tự tâm tu Học hỏi vinh quang tự giải mù Hỗ trợ chơn hồn tu dứt khoát Từ bi mở rộng đã dự trừ</i></p>	<p>6) Atlantic city, 17-08-2001 5 : 25 AM <i>Hỏi : Đại hội có hữu ích gì không?</i> Đáp : Thừa đại hội rất hữu ích cho chung, có cơ hội tu sửa chơn tâm</p> <p>Kệ : <i>Tu sửa chơn tâm rõ tiến trình Hành thông đời đạo xây chung hình Cùng tu cùng tiến không hoang phí Xây dựng trùng tu tạo hòa bình</i></p>
<p>7) Atlantic city, 18-08-2001 6 : 35 AM <i>Hỏi : Thiên cơ biến chuyển quá mạnh thì phải làm sao?</i> Đáp : Thừa thiên cơ biến chuyển quá mạnh thì sẽ giúp cho nhơn loại giảm bớt sự độc tài và hướng tâm về Trời Phật nhiều hơn</p> <p>Kệ : <i>Thiên cơ biến chuyển khắp nơi nơi Bất buộc tâm linh hướng cõi Trời Nguy hiểm từ giờ không cứu được Thành tâm sám hối rõ chơn lời</i></p>	

 THƯ TỪ LAI VĂNG

TPHCM, ngày 1/6/2000

Con kính thăm Thầy,

Con là P T P M ở VN, kính gửi lời thăm Thầy. Con rất muốn được gặp Thầy, dù một lần thôi. Con xa Thầy quá lâu, Nhớ ngày xưa gia đình con đi thiền đường HVE, được nghe lời giảng dạy của Thầy, gần gũi vây quanh Thầy, đã in sâu vào tiềm thức của con.

Ngày nay xa Thầy. Mỗi lần, ở Việt Nam, gia đình con từng theo những bước chân Thầy, nghe ai nói về Thầy, cũng rất là xúc động. Những lúc gặp chung các bạn đạo đều hát những bài hát của Thầy và ngâm những vần thơ đạo của Thầy, vợ chồng con nghẹn ngào nước mắt đầu cứ tuôn ra, không cầm được. Nhưng những giọt nước mắt nhớ Thầy, thương Thầy làm lòng tụi con ảm đạm. Tối ngồi thiền nhẹ nhàng và tinh tấn hơn.

Sức khỏe con thì được Thầy ban ân điển sống lại một lần nữa, không biết làm sao đền đáp ơn cứu độ của Thầy. Con và gia đình chỉ biết thương kính Thầy, cố gắng tu hành. Một chân phải của con vẫn còn tê, bác sĩ nói đó là bị chứng máu chảy trong não đè các mạch nên bị tắc nghẽn, nhưng bác sĩ khen" bệnh cô quá nặng thành nhẹ đó, là điều lạ đối với tôi".

Lúc chưa bệnh, con ngồi thiền, thở Pháp Luân ề ạch, nhưng bây giờ mặc dù tê chân do bệnh, nhưng con ngồi thấy nhẹ nhàng hơn trước nhiều.

Cuối thư con và gia đình kính chúc Thầy và Bà Tám được dồi dào sức khỏe.

Kính thư,

P M

Montreal, ngày 24/8/2000

P M,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 1/6/2000, được biết con vẫn khỏe và trì tâm tu tiến. Đó là điều may cho chính con, Trời Phật biết là con sẽ được cứu. Dốc lòng tu sẽ đạt, sự thanh tịnh là cần thiết cho người Vô Vi, hiểu được vạn sự trên đời là Không thì tâm trí lúc nào cũng được nhẹ nhàng, chẳng có gì bận rộn cả, mong con trì tâm niệm Phật hướng về thiên quốc thanh tịnh mà tu tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Thông Báo về Đại Hội Dũng Hành

14-10-2001

Kính thưa quý bạn đạo,

Có một số ít bạn đạo sẽ đến phi trường MCO (Orlando) ngày thứ bảy 27 tháng 10, và cần di chuyển thẳng đến bến tàu (Port Canaveral). Xin các bạn ấy lưu ý:

- Nếu muốn đi xe Bus của hãng tàu (Disney Cruise Line) xin quý bạn đến TERMINAL A của phi trường ở Level 1. Tại đó xin hỏi desk of Disney Cruise Line để ghi danh đi xe

bus của hãng tàu. Họ sẽ hỏi số phòng (STATEROOM Number) số đó là số ID của quý bạn trong cẩm nang (trừ dấu A, B, C, D v.v..). Bạn sẽ phải trả 24USD cho một chuyến (one-way) cho mỗi người. Họ sẽ ghi số tiền phải trả vào phòng của quý bạn và quý bạn sẽ trả tiền đó khi lên tàu. Xe Bus của Disney sẽ đậu ở Khu Parking có bảng A28 đến A31.

- Vào ngày thứ bảy 3 tháng 11, khi tàu cập bến, có một số ít bạn đạo có chuyến bay về từ phi trường MCO (Orlando) vào lúc 12 giờ trưa hay 1 giờ trưa. Vì xe bus của Ban Tổ Chức còn đưa bạn đạo đi ăn cơm trưa trước khi về khách sạn check-in, nên quý bạn cần ra phi trường sớm xin đi xe bus của hãng tàu cho kịp giờ máy bay. Giá tiền 24USD một chuyến (one-way) cho mỗi người. Bạn phải đóng tiền bus đi về cho hãng tàu khi còn ở trên tàu.
- Vì số bạn đạo phương xa sẽ về rất đông vào ngày 26 tháng 10, chúng tôi yêu cầu quý bạn đạo ở tại địa phương Orlando, hay đã đến trước xin lấy bằng tên, vé tàu (cruise ticket), quà T-shirt, kính sách, vé thiển ca v.v... vào ngày 25 tháng 10 lúc 2 giờ trưa tại quầy của Ban Tiếp Tân (VoVi) ở Hotel Renaissance Marriott (địa chỉ trong cẩm nang).
- Trong trường hợp quý bạn không thể lãnh vé tàu tại Hotel Renaissance Marriott, xin quý bạn lãnh vé tàu ở bến tàu (Port Canaveral) ngày 27 tháng 10 tại Vo-Vi Desk (bàn của VoVi Group) trong giờ check-in từ 11 giờ sáng đến 2 giờ trưa vì BTC sẽ có một buổi họp vào lúc 2 giờ rưỡi để thông báo tin tức cần thiết cho quý bạn (trên tàu). Xin quý bạn lưu ý: Trong vé tàu có hai luggage tags để dính vào trong vali các bạn trước khi giao cho porter đem hành lý lên tàu cho khởi thất lạc.
- Xin nhớ đem theo cẩm nang vì chúng tôi không có dư
- Xin dính chính số số mobile phone local sau đây của ban tổ chức :
 Từ 20 tháng 10 2001 Anh Phan Cao Thăng : **407-924-3909**
(không phải 407-3243909)
 Những số phone khác đã thông báo trong số báo trước cũng dùng được
 Sau ngày 18 tháng 10 2001 quý bạn đạo muốn thông báo thay đổi chuyến bay xin fax về số 407-240-3602 att : VoVi Group

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn.

Ủy ban tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

Thông Báo của VOILED Multimedia

VOILED Multimedia đang chuẩn bị phát hành trong ngày đại hội Dũng Hành những bộ video gồm tất cả là 4 cuốn:

- Chúc Mừng Đại Thọ Đức Thầy năm 2000, cùng với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và ca đoàn Vô Vi.
- Buổi lễ ra mắt video thiển ca Duyên Lành, đầu năm 2000
- Buổi Sinh Hoạt của Đức Thầy và bạn đạo Âu Châu tại Thonon, đầu xuân 2001

Bộ băng này là một tài liệu quý báu, xứng đáng được lưu giữ trong tủ sách gia đình. Để giúp chúng tôi ước lượng được số băng cần phải ra, xin quý thiền đường, và các bạn đạo nào có ý thỉnh một bộ, xin vui lòng liên lạc với VoViLed Multimedia theo email: aphancao@videotron.ca

Xin thành thật cảm ơn.

Thông Báo của Thiền Đường Thông Hải

Thiền Đường Thông Hải, Hội AHVV Dallas / Ft. Worth hiện đang có một máy xúc ruột, còn tốt nhưng không dùng đến. Nay thông báo với tất cả các Thiền Viện, Thiền Đường, và Trung Tâm Vô Vi thế giới nếu quý Bạn Đạo có nhu cầu dùng đến xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ sau đây:

Phan Bá Tâm
 VoVi D/FW Friendship Assoc.
 4806 Larue St.
 Dallas, TX 75211, USA
 Email: Tam.Phan@ForneyCorp.com
 Phone: (214)331-9124 hay (972)247-4573

THÔNG BÁO CỦA THIÊN ĐƯỜNG THIÊN THỨC

**Thiền đường Thiên Thức
 15001 Neece St.
 Westminster, CA 92683 USA
 Tel: (714) 894-7485**

Nam Cali, ngày 7 tháng 10 năm 2001

Kính gửi quý bạn đạo Vô Vi,

Chúng tôi đang tiến hành việc in băng Địa Ngục Du Ký ra CD (trọn bộ 14 CD) để phổ biến miễn phí trong dịp Đại hội Dũng Hành sắp đến. Tuy nhiên, vì vụ khủng bố vừa qua ở New York, chúng tôi đành phải giới hạn việc chuyên chở CD đến địa điểm Đại hội : chỉ đem đủ số cho những địa phương có cho biết trước nhu cầu.

Vậy xin quý bạn vui lòng liên lạc với chị Nguyễn thị Khế ở Thiền đường Thiên Thức theo địa chỉ ghi trên để cho biết số lượng CD cần thiết.

Thành thật cảm ơn và thân chúc quý bạn tu hành tinh tấn, thân tâm an lạc .

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình

Kính bái,
 Thiền đường Thiên Thức

THƠ

HƯ KHÔNG

Hư không cao đẹp biết là bao
 Hưởng độ tâm linh tự thuở nào
 Tâm sáng theo đường đi đến Phật
 Một đường thẳng suốt đến trời cao
 Trí tuệ hao mòn theo tạm cảnh
 Xác thân tan nát bởi vì sao?
 Nhấp chén Cam Lộ nay thức tỉnh
 Nơnon gian đồng chủng sớm quy trào

Quy trào chơn lý hư không tiến
 Giác ngộ thân tâm một nẻo thiền!
 Thù oán, oán thù gieo ngạ đất
 Bom rơi đạn phá đất nào yên
 Ai cũng cho mình là thiện hảo
 Sao không vì Chúa tạo bình yên?
 Hai phe thiện ác tranh nhau chiến
 Biết đến bao giờ mới được yên?

Được yên nhờ bởi lòng tha thứ
 Chiến cuộc can qua được khử trừ
 Sớm tối gìn lòng hằng tưởng Phật
 Muôn loài vạn vật sớm quên thù
 Con chung một cội tình thêm đậm
 Hạ giới nồng nàn một chữ tu
 Sớm hóa thù kia thành bạn tốt
 Nơnon Thiên đồng đảng tiến không lùi

Không lùi bước tiến bởi gian nan
 Tạo Hóa không mong con giết càn
 Nơnon quả luân hồi không gián đoạn
 Sống trong hãm tối vẫn kêu than!
 Học chữ cho cao tâm ác trước
 Biến thành hành động: Thế giới nan
 Học thức càng cao càng dễ lộn
 Chánh tà hai nẻo khó phân đàng!

Phân đàng Thanh Trược trong ta có
 Hít thở ra vô giải huyền cơ
 Gom bốn giống dân về một gốc
 Tịnh an bờ cõi chẳng còn lo
 Thiện ác đáo đầu chung hữu báo
 Thành tâm tu niệm sáng không ngờ
 Năm châu tứ hải giai huynh đệ
 Sống dưới trời xanh một chữ **VÔ**

Chữ **VÔ** Phật dậy ấy là không
 Không sanh không diệt thoát ngoài vòng
 Ba cõi trời sinh tâm vốn tịnh
 Lâu dần bị nhiễm chẳng còn không!
 Học riết, học hoài và học mãi
 Học hết cuộc đời vẫn chẳng thông!
 Mới hay Phật Tổ thông minh lạ
 Nắm cả Càn Khôn một chữ **KHÔNG**

Chữ **KHÔNG**, hiểu được nên về được
 Sớm tối tu thiền lo giải trước
 Phước báu tuôn tràn nơi đất Mẹ
 Tâm Thanh soi chiếu bởi nghìn phương
 Lý giải đôi giòng chơn lý Phật
 Trao cho người thế để qua đường
 Hư không hai chữ không mà có
 Lúc nhẹ tâm thân mới tỏ tường.

Suisse, Genève, ngày 12 tháng 10 năm 2001

Nguyễn Tân,
 Kính bái

